

Số: 355/TB-MTTQ-BTT

Thanh trị, ngày 20 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 tại kỳ họp lần thứ 7 – HĐND huyện Thanh Trị, khóa XI

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất và hành động của Ủy Ban MTTQ huyện năm 2018. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của huyện Đảng bộ và sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng. Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã tập trung vào những nội dung trọng tâm và đạt được một số kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN:

Nhìn chung tình hình các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện an tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội của địa phương; tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo nhân dịp Lễ, Tết trong năm 2018; các chính sách an sinh xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống các tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Đồng bào dân tộc – tín đồ các tôn giáo sinh hoạt bình thường, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; hoạt động của các chức sắc, chức việc các tôn giáo theo hiến chương, điều lệ tổ chức, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội và vận động tín đồ đẩy mạnh lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống gia đình.

Tuy nhiên, trong năm 2018 do ảnh hưởng thời tiết thất thường từ đó dịch bệnh gây hại trên cây lúa đã làm giảm đáng kể năng suất trên diện tích lúa đông xuân ở địa bàn một số xã (như Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành, xã Thanh Tân, Thanh Trị, Thuận Túc) với tổng diện tích trên 586ha, thiệt hại từ 50 – 80%; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, cướp giật, tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều nơi; công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai trong những tháng đầu năm còn chậm, gây phiền hà cho nhân dân, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng dân dụng ở một số địa bàn xã, thị trấn còn lổn nhổn, chưa kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm việc xây dựng lấn chiếm vỉa hè, hành lan lộ giới

đường bộ và đường thủy... tạo thông tin dư luận không tốt trong nhân dân, nhân dân mong muốn các cấp chính quyền tăng cường giải pháp, chấn chỉnh khắc những hạn chế nêu trên.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CỦA MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật:

Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết hội nghị BCH TW lần thứ 4, 5, 6, 7 khóa XII; Nghị quyết năm Đảng bộ, HĐND các cấp; tuyên truyền Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật hòa giải ở cơ sở; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và Luật Tiếp công dân; pháp lệnh thực hiện quy chế dân chủ; Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 217- 218 QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Quy định số 124/QĐ/TW, ngày 02/2/2018 của Ban Bí Thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định số 02/QĐ/TU, ngày 06/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “Tự chuyển biến”, “Tự chuyển hóa” trong Đảng bộ tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương có tác động trực tiếp đến người dân. Thông qua các hình thức tuyên truyền trên Đài truyền thanh huyện và trạm truyền thanh xã, thị trấn hàng tháng, các cuộc họp khu dân cư, họp lệ của đoàn thể, tập huấn. v.v...

Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hình thức gặp gỡ tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thông qua các cuộc họp dân ở khu dân cư và các cuộc gặp gỡ với các cá nhân tiêu biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, qua tiếp xúc đã thu thập ghi nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Qua đó tham gia đóng góp ý kiến với chính quyền, xây dựng ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, quản lý đảm bảo sát thực tiễn, đúng pháp luật phù hợp ý nguyện của nhân dân, được nhân dân đồng tình nhất là những vấn đề có liên quan đến dân tộc – tôn giáo, các vụ khiếu kiện và tranh chấp trong nhân dân.

2. Tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp:

Để tạo điều kiện giúp các vị đại biểu dân cử thực hiện tốt nhiệm vụ, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp và các ngành liên quan tổ chức 221 cuộc hội nghị cử tri, có 14.041 lượt người tham dự, đóng góp 884 lượt ý kiến, trong đó tổ chức cho các vị đại biểu Quốc Hội tiếp xúc được 4 cuộc, có trên 400 cử tri tham dự và đóng góp 43 lượt ý kiến. Nhìn chung các ý kiến

đóng góp, kiến nghị của cử tri và nhân dân được tổng hợp phản ánh kịp thời và được UBND, các ngành, các cấp xem xét trả lời và giải quyết, qua đó củng cố, nâng cao niềm tin, tạo được sự phấn khởi trong nhân dân.

3. Công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền:

Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ, các tổ chức thành viên; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giám sát, phản biện năm 2018.

Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ huyện chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức được 2 cuộc giám sát: Việc thực hiện quy trình thành lập, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và Giám sát "Kết quả hoạt động của mô hình làm giảm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự" các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Thông qua hoạt động giám sát góp phần đánh giá về tình hình thực hiện quy trình thành lập, hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và chất hoạt động các mô hình làm giảm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn huyện để có hướng chấn chỉnh hoạt động tốt hơn.

Tham gia cùng với Thường trực HĐND và 2 Ban của HĐND huyện (Ban Pháp chế - Ban kinh tế - hội xã hội) giám sát, khảo sát 21 chuyên đề với 126 đơn vị theo kế hoạch năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện đề ra.

Ngoài ra MTTQ còn tham gia phối hợp với Phòng Y Tế huyện thành lập đoàn kiểm tra An toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căn tin các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Thông qua các hoạt động giám sát phát hiện và góp ý những hạn chế, thiếu sót; đề xuất, kiến nghị chính quyền các cấp có liên quan xem xét, giải quyết những vấn đề quan tâm, bức xúc của nhân dân.

4. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Tham gia cùng với Chủ tịch UBND huyện và các ngành liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 2 kỳ, để giải quyết những yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua đó Mặt Trận đã tham giải thích những thắc mắc của nhân dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ đó đã góp phần nâng cao nhận thức trong nhân dân.

Mặt Trận phối hợp cùng với các ngành liên quan trực tiếp đối thoại với nhân dân khi có yêu cầu của các cơ quan chuyên môn. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ huyện còn tiếp 5 người dân đến khiếu nại tại cơ quan Ủy Ban MTTQ huyện. Qua đó đã giải thích và hướng dẫn nhân dân về thực hiện đúng những quy định của Nhà nước khi đến cơ quan nhà nước yêu cầu. .

Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được Mặt Trận từ huyện đến cơ sở quan tâm. Kết quả trong năm 2018 tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận 295 vụ (giảm so với năm trước 96 vụ), đưa ra hòa giải 295 vụ, hoà giải thành 243 vụ, đạt tỷ lệ 82%, hòa giải không thành 43 vụ; đang xác minh hòa giải 09 vụ.

Trên đây là những kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy Ban MTTQ huyện./.

Nơi nhận

- TT.HU-HĐND-UBND;
- Các ĐB HĐND huyện;
- MTTQ các xã, tt;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Văn Nho